

Số: /SLĐTBXH-LĐVLBH
V/v báo cáo kết quả thực hiện
Kế hoạch 150/KH-UBND tỉnh

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Công an Tỉnh

Tiếp nhận Công văn số 745/CAT-ANĐN ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Công an Tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội lĩnh vực du lịch trong tình hình mới. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung liên quan đến lĩnh vực ngành cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

1. Thông tin tuyên truyền

Xác định Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong ba Chương trình trọng tâm của tỉnh nên cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung quyết liệt trong triển khai thực hiện kế hoạch. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Hội đoàn thể tỉnh, cùng địa phương đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền những quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng nhiều hình thức cho nhân dân và người lao động trên địa bàn biết, tham gia. Nội dung, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới; đối tượng tuyên truyền được tập trung chủ yếu là bộ đội xuất ngũ, học sinh đã qua đào tạo nghề, sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học nhưng chưa tìm được việc làm.

Với vai trò được giao là đơn vị đầu mối của tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã phối hợp với các ngành, đoàn thể; Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh và các trường phổ thông tổ chức tập huấn, tư vấn, tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho đối tượng là người lao động, sinh viên, học sinh và bộ đội xuất ngũ tham dự.

2. Kết quả thực hiện

Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2022, toàn tỉnh có 554 lao động (có 252 nữ) đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thị trường lao động đến làm việc gồm: Nhật Bản 495 lao động, Hàn Quốc 59 lao động. Số lao động đang học ngoại ngữ - giáo dục định hướng là 1.676 lao động (có 766 nữ), gồm: Nhật bản 1.561 lao động, Hàn Quốc 59 lao động, Đài Loan 9 lao động và thị trường khác 47 lao động.

Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh Chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nên hầu hết các cấp ủy đã đưa nội dung đẩy mạnh chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vào Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ các cấp.

Tỉnh đã ban hành kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, thu hút nhiều lao động tham gia, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho vay tín chấp từ 90% đến 100% chi phí xuất cảnh, cho vay 100% tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng, từ đó số lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng.

3. Quản lý nhà nước trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Đối với lao động và Công ty xuất khẩu lao động

Để hỗ trợ và giúp đỡ người lao động đăng ký tham gia đi làm việc ở nước ngoài với những Công ty Xuất khẩu lao động có đủ điều kiện về pháp lý, năng lực và uy tín; Sở Lao động - TB&XH phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định về cơ sở pháp lý và năng lực hoạt động của các Công ty xuất khẩu lao động để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trong việc phối hợp thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn Tỉnh. Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các Công ty xuất khẩu lao động đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những Công ty hoạt động không đúng quy định, có dấu hiệu lừa đảo người lao động; nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro xảy ra cho người lao động.

Theo chủ trương của tỉnh, giao Trung tâm Dịch vụ Việc làm trực thuộc Sở làm đầu mối để kết nối giữa địa phương và các Công ty Xuất khẩu lao động tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời tổ chức thẩm định những đơn hàng tuyển dụng lao động tại tỉnh và báo cáo kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND Tỉnh biết, chỉ đạo. Với việc thực hiện chủ trương này đã mang lại hiệu quả thiết thực, những lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tư vấn, giới thiệu đều có kết quả tốt, rất ít có trường hợp rủi ro xảy ra.

b) Việc Đoàn đi nước ngoài công tác và tiếp Đoàn nước ngoài đến địa phương làm việc

Hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức các Đoàn công tác ở nước ngoài nhằm khảo sát các doanh nghiệp ở Nhật Bản, Hàn Quốc đã tiếp nhận thực tập sinh, lao động của tỉnh Đồng Tháp và khảo sát điều kiện làm việc, ăn, ở thực tập sinh, lao động của tỉnh đang làm việc ở nước ngoài, đồng thời trao đổi về chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản

trong thời gian tới; Đi xúc tiến hợp tác và đầu tư tại Đài Loan, Hàn Quốc, Ba Lan, Đức, Úc Từ đầu năm 2022 đến nay được Ủy ban nhân dân Tỉnh chấp thuận, phê duyệt 02 đoàn đi công tác nước ngoài, gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 11/5/2022 về việc tiếp và làm việc với Đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc để ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác Chương trình xuất khẩu lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nhìn chung, công tác trình duyệt nhân sự cho Đoàn đi nước ngoài công tác và Đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đều được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thống nhất, phê duyệt; kết thúc chuyến công tác đơn vị luôn thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền đầy đủ, đúng quy định.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG)

Tính đến ngày 16/5/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Đồng Tháp đã cấp giấy phép cho 59 lao động nước ngoài, trong đó cấp mới cho 55 lao động, cấp lại cho 01 lao động, gia hạn 01 lao động và 02 lao động không thuộc diện cấp phép.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Công an Tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc và các P. GD Sở;
- Lưu: VT, P.LĐVLBH Đứ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Minh Tuyết